

## นิทรรศการ งานมหกรรมวิชาการ สกว.

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานมหกรรมวิชาการ สกว. "วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ" เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ภายในงานมีนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยตามรอยพระยุคลบาท แสดงผลงานวิจัยของ สกว. และเครือข่ายนักวิจัยทั่วประเทศ ที่ได้รื้อมนำพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการประชุมวิชาการ และกิจกรรมเวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนของการจัดงานระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานด้วยผลงานวิจัย 2 ส่วน คือ โครงการร้าน Farmer Shop และ ตลาดสุขใจ



บรรยากาศในบู๊ทร้าน Farmer Shop

โครงการร้าน Farmer Shop เป็นการจำลองร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ระบบธุรกิจค้าปลีกที่เป็นธรรม เป็นกระบวนการดำเนินงานของร้านค้าปลีกสินค้าเกษตรแปรรูป ผ่านกลไกของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ที่ครอบคลุมระบบจัดหา การกำหนดราคา สต็อกสินค้า การจัดชั้นวางจำหน่าย การจัดทำรายงานการเงิน การบริหารจัดการ และการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม การจัดตั้ง และดำเนินงาน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนำร่องเพื่อการทดสอบระบบ และการพัฒนาไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งในครั้งนี้ได้นำสินค้าจำนวน 154 รายการ กว่า 10,000 ชิ้น มาให้ผู้เยี่ยมชมได้เลือกซื้อ

ตลอดระยะเวลาของการจัดงานมีประชาชน คนทั่วไปสนใจเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังสนใจโมเดลธุรกิจของร้าน Farmer Shop ไปจัดตั้ง

สำหรับตลาดสุขใจ เป็นผลงานการวิจัยจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และโรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จัดตั้งตลาดทางเลือก สำหรับคนรักสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม" ได้รวบรวมเครือข่ายเกษตรกรที่ทำเกษตรปลอดภัย และผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยในชุมชนมาจำหน่าย



บรรยากาศในบู๊ทตลาดสุขใจและร้าน Farmer Shop